

บอกเล่นผู้ใหญ่นายนิราคาแพงขึ้น



มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Varakorn@dpu.ac.th

Malcolm Forbes มหาเศรษฐีอเมริกันได้ทิ้งความคมคายปนความจริงว่า "ข้อแตกต่างระหว่าง Boy และ Man ก็คือ ราคาของเด็ก" แต่เดิมของเด็กของผู้ใหญ่ชายมี "ราคา" ไม่สูงนัก แต่ในกระแสโลกปัจจุบันของเรากลับใช้เงินและความโลภไม่โหดของเล่นดังกล่าวจะมีราคาแพงขึ้นเป็นลำดับอย่างน่าพิงฝัน

เมื่อพูดถึงของถูกของแพง หากตั้งเกิดขึ้นของบางอย่างรอบตัวก็จะรู้สึกตกใจว่ามันมีราคาถูกลง เมื่อเปรียบกับรายได้ หรือพูดอย่างเศรษฐศาสตร์ว่ามีราคาที่เหมาะสมลงไปแล้วเป็นอันมาก

โทรทัศน์สีเมื่อเข้ามาตอนแรกประมาณ 36-37 ปีก่อน เครื่องหนึ่งขนาด 18 นิ้ว ราคาหนึ่งหมื่นบาท ซึ่งนับว่าสูงมากในขณะนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ของคนทั่วไป (Real Price หรือราคาแท้จริงของโทรทัศน์สูง) ปัจจุบันเครื่องขนาดเดียวกันเงิน 7,000 บาท ก็ซื้อได้ ในขณะที่รายได้ของผู้คนโดยเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าเมื่อตอนนั้นหลายเท่าตัว (ราคาโดยแท้จริงต่ำลง)

พูดอีกอย่างหนึ่งว่า ราคาโทรทัศน์สีเมื่อ 36-37 ปี เป็นสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับรายได้ แต่ปัจจุบันราคาโทรทัศน์สีเป็นสัดส่วนที่ต่ำเมื่อเทียบกับรายได้

ไม่เพียงแต่โทรทัศน์เท่านั้นยังมีตู้เย็น หม้อหุงข้าว พัดลม เครื่องปรับอากาศ (อาจเปรียบเทียบได้ยากหน่อยเพราะสมัยก่อนไม่มีประเภทรีโมตคอนโทรลให้เทียบเคียง) ราคาตัวเครื่องบินเครื่องซักผ้า เครื่องทำน้ำร้อน หรือแม้แต่รถยนต์บางประเภทด้วยซ้ำ ฯลฯ ที่เข้าชายเดียวกัน ปรากฏที่เกิดขึ้นนี้แน่นอนที่สุดว่าการใช้เทคโนโลยีตลอดจนวัสดุในการผลิต การประหยัดต้นทุนอันเกิดจากขนาดการผลิต (Economy of Scale) อันเป็นผลจากรสนิยมผู้บริโภคที่กว้างขวางขึ้น ตลอดจนรายได้ต่อหัวที่เพิ่มขึ้นของคนไทยมีบทบาทอย่างแน่นอน

รายได้เฉลี่ยคนไทยคำนวณตามราคาของแต่ละปีเปลี่ยนแปลงมากมายจาก 2,000 บาทต่อคนต่อปีในปี 2504 ซึ่งเป็นปีแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจเพิ่มเป็น 93,000 บาทต่อคนต่อปีในปี 2546 ตลอดหลายปีที่ผ่านมามีของหลายอย่างแพงขึ้นและของเล่นส่วนใหญ่ของผู้ชายไทยก็มีราคาแพงขึ้นด้วยทั้งในรูปแบบตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน

คงไม่มีใครปฏิเสธว่าผู้ชายทุกชาติล้วนมีรสนิยมของความอยู่ไม่สุข ต้องมีอะไรให้ "เล่น" อยู่เสมอ (ห้ามมอซึม) จะใกล้เคียงกับความบันเทิงหรือไม่ ต้องลองไปตามหญิงมีอายุที่มี Wisdom กระมังแต่มั่นใจว่าคำตอบของหญิงทุกชาติคงไม่ต่างกันมากนัก ของเล่นของผู้ชายก็คือ กีฬา เช่น กอล์ฟ ฟุตบอล ฟุตบอล ฟุตบอล เทนนิส ตะกร้อ ฟุตบอล ฯลฯ เล่นแต่ไม่มีการพัฒนาไปว่าจะ

เป็น วาน ไม่นล ไม่นอก ฯลฯ สะสมซิติ พระเครื่อง นาฬิกา ปากกา แสตมป์ หนังสือ ภาพยนตร์ ภาพวาด ของเก่า (ไม่รวมกรรยาตั้งเดิม) ฯลฯ เข้าป่าตั้งแคมป์ ขับรถแข่ง เล่นเรือใบ เล่นรถแข่งทั้งขับและบังคับ เล่นคอมพิวเตอร์ ฯลฯ บ้างก็มีงานอดิเรก เช่น ฟังเพลง อ่านหนังสือ เล่นดนตรี วาดรูป ถ่ายรูป ฯลฯ

มีส่วนหนึ่งของชายที่ของเล่นหลัก คือ ผู้หญิง และอีกส่วนใหญ่ที่มีเรื่องผู้หญิงเป็นส่วนประกอบของการเล่นอื่นๆ ไปด้วยในเวลา

ในสมัยก่อนผู้หมกมุ่นในของเล่นประเภทนี้ "ราคา" ที่แพงที่สุดนอกจากเงินทองที่ต้องเสียไปเพื่อการเลี้ยงดูแล้วก็คือ ความสวย ที่ภรรยา หญิงอื่น ชายอื่น (แฟนเก่าหรือสามี) ผู้หญิงหวังเป็นผู้มอบให้เข้าทำนอง "หมองูตายเพราะงู" หรือ "โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี" หรือ "รักจะอยู่ในครัวก็ต้องร้อนเป็นธรรมชาติ"

อย่างไรก็ดีหลายคนรอดพ้นได้โดยไม่ยุ่งกับหญิงประเภทนี้ที่มีความผูกพัน หากแต่เลือกประเภทลมเพลมพัด (อาจถือคติ "จะกินนมวัวไม่จำเป็นต้องเลี้ยงวัว") และ "ราคา" ที่แพงก็คือเงิน และเวลาที่ต้องเสียบวกโรคผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นซิฟิลิส หรือโกโนเรียบวกน้ำตาของผู้หญิงที่รักและครอบครว

โรคทั้งสองที่อาจตีมาเป็นราคาที่น่ากลัวก็เหล่านี้ต้องจ่าย ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องน่าตื่นตกใจไปแต่คิดเข้าเส้นเจ็บปวดทรมานกินยาสมัยใหม่ โรคเหล่านี้ก็รักษาได้ ถึงแม้ว่าจะทิ้งพิษร้ายกระทบส่วนอื่นของร่างกายในระยะยาวบ้างก็ตาม แต่ก็ไม่ยาวนาน

ในปัจจุบันของเล่นประเภทนี้มี "ราคา" ที่เปลี่ยนแปลงไป

อย่างมากมายอย่างชนิดที่หลายคนยอมแขว่นวม การเปลี่ยนแปลงในประการแรก ได้แก่ การคิดซื้อเอชไอวี หรือที่เรียกว่า โรคเอดส์ ซึ่งมีการระบาดหนักในบ้านเรา (ณ วันที่คนไทยที่มีเชื้อเอชไอวี ทั้งปรากฏและไม่ปรากฏอาการมีไม่ต่ำกว่า 8 แสนคน ถึงแม้มาตรการแพร่เชื้อจะลดลง แต่ก็ยังมีจำนวนคนติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวัน) เป็นสาเหตุที่ทำให้ "ราคา" ของเล่นแพงขึ้นอย่างมหาศาล สำหรับนักนิยมของเล่นประเภทนี้ถือว่าเป็นล้าเป็นต้นและชั่วครั้งชั่วคราว

ไม่มีการป้องกันโรคเอดส์วิธีใดที่ขจัดไปกว่าการหลีกเลี่ยงให้ไกลของเล่นประเภทนี้ เพราะความเสี่ยงต่อการติดเชื้อมีอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะป้องกันอย่างรอบคอบด้วยวิธีใดก็ตาม ความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาติและไม่ธรรมชาติ โรค SARS โรคไข้หวัดนก ที่มาจากผู้ถือการร้าย ฯลฯ นั้น เราไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ เพราะอยู่นอกการควบคุม แต่ภัยจากของเล่นที่อาจมี "ราคา" แพงสุดนี้อยู่ภายใต้การควบคุมได้ด้วยการหาของเล่นประเภทอื่นแทน

ประการที่สอง การถูกแบล็คเมล์ การเป็นดาบแบนแผ่นดินโดยไม่ได้ตั้งใจเนื่องมาจากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีเป็นภัยของผู้นิยมของเล่นประเภทผจญภัยที่ทำให้ "ราคา" ของเล่นแพงขึ้นอย่างผิดจากก่อนโดยเฉพาะถ้าเป็นผู้มีหน้ามีตาในสังคม

ไม่มีใครมีตัวเลขว่าผู้นิยมของเล่นประเภทนี้ต้องจ่ายเงินค่าแบล็คเมล์ หรือปิดปากกรรมกันเป็นเงินเท่าใดในแต่ละปี แต่พอเชื่อได้ว่าเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นจริงไม่น้อย โดยเฉพาะกรณีละเมิดทางเพศกับเยาวชน เนื่องจากเป็นคดีร้ายแรงต่อความรู้สึกของประชาชนในยุคปัจจุบัน

ผู้ชายอาจบอกว่าผู้หญิงก็มีของเล่นเหมือนกัน เช่น กระเป๋ารองเท้า เครื่องสำอาง เครื่องเสริมความงามทั้งหลาย เสื้อผ้า เครื่องประดับ ฯลฯ ซึ่งก็เป็นความจริงแต่คงเปรียบเทียบกับสเกลของความเป็นนักนิยมของเล่นนานาชาติของชายไม่ได้

ในฐานะผู้ชายอยากบอกคุณผู้หญิงทั้งหลายว่าอย่าไปยุ่งกับของเล่นของเขาเลย ปล่อยให้เขาไปเถอะครั้นตราบโคตมันไม่เป็นอันตรายต่อกระเป๋าและเวลามากเกินงาม(ยุ่งมากเกินไปเขาอาจไปเล่นอย่างอื่นที่ซ้าใจกว่านี้) เพราะยังไงๆ เขาก็ต้องมีอะไรเล่นอยู่ดี

แต่ถ้าเขายังเป็นนักนิยมของเล่นประเภทที่ผสมถั่วถึงนี่ในยุคปัจจุบัน ก็คงตัดบทความนี้ให้อ่านก็แล้วกัน แล้วยกได้ยื่นเสียงหัวเราะปรามาสว่าอย่ารู้ว่าไอ้คนเขียนมันเป็นนักเล่นอะไร จะหาญมาสอนหนังสืออะไรและสอนตั้งรราชให้ว่ายน้ำเขียวหรือ(อะ)